

หัวข้อค้นคว้าอิสระ **ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ**

พอเพียงกรณีศึกษา : บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อนักศึกษา            เชาว์วรรณ วรรณราม

หลักสูตร                 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบัน                 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ     ดร. อรวลัญช์ คล่องสั่งสอน

ปีการศึกษา             2553

### บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลผลการศึกษาได้จากการสอบถาม และสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านละ 44 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนชาวบ้าน ประธานกลุ่มสตรี คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ และ ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมทั้งศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ นโยบาย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลจากการศึกษา พบว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคนในหมู่บ้านดงสง่า ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม แต่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ เนื่องจากได้ยึดแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการลดปัจจัยพึ่งพาภายนอก มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม โดยใช้หลัก ร่วมกันคิด ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันรับผลประโยชน์ เน้นการนำภูมิปัญญาที่มีค่าในชุมชนผลิตเป็นสินค้าให้มีมูลค่า มีการจัดสวัสดิการ ดูแลช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนรู้จักสามัคคี มีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน รู้จักวิธีการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและรู้วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีวิธีการบริหารการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายในหมู่บ้าน

ผลจากการดำเนินชีวิตตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้หมู่บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งประกอบด้วย 1.) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนบ้านดงสง่า 2.) กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.) สมาชิกในหมู่บ้านมีสัจจะและความตั้งใจจริง 4.) มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน 5.) มีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน 6.) ชุมชนมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ และ 7.) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหมู่บ้าน